

การประกวดครหหลวง ประกวดหนังสือวันน้ำโลก ดิง 4 ผู้กำกับชื่อดังร่วมเป็นโค้ช ให้กับเยาวชนที่ผ่านเข้า รอบ



การประกวดครหหลวงจัดโครงการประกวดหนังสือวันน้ำโลก ในหัวข้อ “กระหาย น้ำ (Thirsty)” รมรงค์ให้
เยาวชนคนรุ่นใหม่มีใส่ใจในคุณค่าของน้ำ พร้อมดิงตัว 4 ผู้กำกับดิง นำทีมโดย รัชฎ์วาริน สุชะพิสิษฐ์ ผู้
กำกับชื่อดังและนายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย ร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้กับเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบ

นางสาวทรศนีย์ ฤกษ์ศานติวงษ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ สำนักผู้ว่าการประกวดครหหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดการ
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) โครงการประกวดหนังสือ รมรงค์คุณค่าของน้ำ หัวข้อ “กระหาย น้ำ
(Thirsty)” เพื่อรมรงค์ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ เพื่อให้ นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก
และรู้ถึงการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างรู้คุณค่า และใช้น้ำอย่างยั่งยืน เนื่องในโอกาส วันน้ำโลก 2558



โครงการนี้มี นิสิต นักศึกษาสนใจส่งบทภาพยนตร์เข้าร่วมมากถึง 34 เรื่อง จาก 24 สถาบัน คณะกรรมการได้คัดเลือก
เลือกบทภาพยนตร์ที่ดีที่สุด จำนวน 5 เรื่อง และ มอบเงินสนับสนุนการสร้างหนังสือ ทุนละ 50,000 บาท โดยนาย
ธนศักดิ์ วัฒนฐานะ ผู้ว่าการประกวดครหหลวง ให้เกียรติเป็นผู้มอบทุน ให้กับเยาวชนระดับอุดมศึกษาที่ผ่านเข้ารอบ 5
ทีม จำนวน 12 คน นอกจากนี้ยังได้ สุรัชย์ ปานน้อย กับดาริน คล่องอักษระ จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ให้
เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกระบวนการผลิตเทคนิคที่สำคัญเรื่องภาพ เสียง และการเขียนบท

พร้อมกันนี้ยังได้เชิญผู้กำกับชื่อดังร่วมเป็นโค้ช ให้กับเยาวชนที่ผ่านเข้ารอบโครงการ เพื่อให้ความรู้ เทคนิคด้าน
ต่างๆ ในการทำภาพยนตร์สั้น และแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการผลิตภาพยนตร์ให้ประสบความสำเร็จ เพื่อให้ผลงานที่
ผ่านการคัดเลือกมีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น นำทีมโดย รัชฎ์วาริน สุชะพิสิษฐ์ ผู้กำกับชื่อดังและนายก
สมาคมผู้กำกับภาพยนตร์แห่งประเทศไทย, ลี ชาตะเมธิกุล ผู้กำกับเรื่องภวังค์รัก, ชาคร ไชยปรีชา ผู้กำกับเรื่อง รัก
จัดหนัก, มานุสส วรสิงห์ ผู้กำกับ เรื่อง ตายโหงและ คิวโรจน์ คงสกุล ผู้กำกับเรื่อง “ที่รัก”

ทั้งนี้ ผลงานที่ผ่านเข้ารอบจะนำไปฉายในงานสัปดาห์วันน้ำโลก ของการประปานครหลวง ในวันที่ 22 มีนาคม 2558
ณ หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (bacc) ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมผลงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย